

VŨ THƯ

Bà con lương - giáo đoàn kết xây dựng quê hương

Về Vũ Thư những ngày này, đối lập với thời tiết rét đậm là không khí ấm áp, hào hứng, phấn khởi chào đón lễ Giáng sinh của người dân.

Ngược lại, các dịp lễ lớn của giáo dân thì nhân dân cũng tham dự. Các đám hiếu, hỷ đều có sự tham gia, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau của các hộ dân, không phân biệt lương - giáo.



Bà con lương - giáo xã Vũ Đoài (Vũ Thư) đoàn kết, động viên nhau tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Thôn Song Thủy, xã Vũ Tiến (Vũ Thư) hiện có 555 hộ với trên 2.800 nhân khẩu, trong đó tỷ lệ đồng bào Công giáo chiếm 70%.

Bà Lưu Thị Thắm, người dân thôn Song Thủy chia sẻ: Tôi là cựu thanh niên xung phong, thường xuyên ốm đau, chống đả mất, hoàn cảnh khó khăn nên nhiều năm phải ở trong ngôi nhà cấp bốn đã xuống cấp.

trên 15.000 nhân danh. Với đặc thù người dân theo đạo Công giáo có ở 26/30 xã, thị trấn, sinh sống đan xen cùng nhân dân trong cộng đồng dân cư nên sự đoàn kết, giúp đỡ nhau giữa tôn giáo, tôn giáo và người dân trở nên quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

các hoạt động văn hóa, xã hội và sinh hoạt tôn giáo lành mạnh. Đáp lại sự quan tâm đó, đồng bào có đạo đoàn kết cùng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Hân hoan không khí mừng Giáng sinh



Bà con Giáo xứ Đền thánh Bắc Trạch, xã Văn Trường (Tiền Hải) chuẩn bị đón mừng Giáng sinh.

Một mùa Giáng sinh nữa lại về trong niềm hân hoan, chào đón của bà con giáo dân toàn tỉnh. Từ đầu tháng 12 đến nay, tất cả các nhà thờ và xứ họ đạo, bà con giáo dân đang hồi háo, tất bật trang trí cho lễ Giáng sinh thật lung linh, rực rỡ, gửi gắm những ước mong về một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

phố Thái Bình. Bà Nguyễn Thị Huệ, thôn Nghĩa Chính cho biết: Giáng sinh năm nay được gia đình chuẩn bị từ đầu tháng 12. Các thành viên trong gia đình tập trung dọn dẹp, trang trí nhà cửa, hàng đèn lồng, trang trí bàn thờ Chúa. Quan trọng nhất là mỗi thành viên trong gia đình đều tinh tâm dọn lòng cùng nhau đón mừng Giáng sinh. Cùng với các gia đình giáo dân, nhiều gia đình không theo đạo Thiên chúa ở trong thôn cũng tham gia đóng góp tổ chức nhiều hoạt động để mừng Chúa giáng sinh, qua đó góp phần thắt chặt tình làng

nhĩa xóm. Anh Bùi Xuân Nội, thôn Nghĩa Chính cho biết: Xóm chúng tôi chỉ có 2 hộ gia đình theo đạo Thiên chúa. Để cùng tổ thành đoàn kết nên chúng tôi tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần dọn dẹp nhà cửa, trang trí bàn thờ Chúa. Quan trọng nhất là mỗi thành viên trong gia đình đều tinh tâm dọn lòng cùng nhau đón mừng Giáng sinh. Cùng với các gia đình giáo dân, nhiều gia đình không theo đạo Thiên chúa ở trong thôn cũng tham gia đóng góp tổ chức nhiều hoạt động để mừng Chúa giáng sinh, qua đó góp phần thắt chặt tình làng

ràng hơn cả. Ngoài cây thông và một hàng đèn lồng được dựng lên ở trung tâm khuôn viên nhà thờ còn có rất nhiều hàng đèn nhỏ trang trí khắp nơi và một sân khấu được trang hoàng long lộng - nơi sẽ diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ vào đêm Giáng sinh. Không chỉ ở trong nhà thờ, không khí Giáng sinh đã hiện hữu ở khắp mọi nơi từ các siêu thị, cửa hàng, đến khắp phố phường đều giăng đèn, kết hoa... Đặc biệt khi màn đêm buông xuống tất cả lại càng trở nên rực rỡ. Năm bắt nhu cầu của người dân nên từ tháng trước, các cửa hàng đã lấy về nhiều mặt hàng để phục vụ bà con trang trí cho lễ Giáng sinh như: đèn nháy, đèn màu, các thiết bị âm thanh, cây thông, quả thông, dây kim tuyến, tượng Chúa, các mô hình hàng đá thu nhỏ, ông già Noel... Sơ Maria Nguyễn Thị Thu Hà, nhân viên cửa hàng bán tượng ảnh và đồ lễ Công giáo đường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình cho biết: Chúng tôi đã nhập về nhiều mặt hàng để phục vụ bà con trang trí cho lễ Giáng sinh. Năm nay, mọi người thường mua những ông già Noel nhỏ, các hàng đá thu nhỏ... để tặng nhau cũng là để trả yêu thương, an lành nhân mùa Giáng sinh.

Một mùa Giáng sinh nữa lại về trong sự hân hoan, phấn khởi của bà con giáo dân. Cùng với việc làm tốt công tác chuẩn bị, ai cũng đều hướng tâm nguyện cầu và ước ao về một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Trạm y tế 5S ở Thái Thụy

5S - sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, sẵn sàng, sẵn sàng là bộ công cụ quản lý chất lượng nhằm bảo đảm, đáp ứng môi trường trong các cơ sở y tế lành mạnh, sạch đẹp, thoáng đãng, tiện lợi. Hiện nay, thực hành 5S đã được triển khai, duy trì nên nếp ở các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên ở một số trạm y tế xã, việc thực hành 5S chưa được thường xuyên và đi vào nếp. Trước thực tế đó, Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy đã quyết tâm triển khai đồng bộ việc thực hành 5S ở trạm y tế.

đổi thói quen làm việc của cán bộ, nhân viên y tế đã bước đầu góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến cơ sở. Chỉ vài tháng trước, khi chưa thực hành 5S, một số trang thiết bị y tế của Trạm Y tế xã Thụy Quỳnh (Thái Thụy) được bố trí chưa hợp lý, ngăn nắp thì giờ đây đã có nhiều thay đổi. Tất cả trang thiết bị đều được bố trí, sắp xếp lại gọn gàng, khoa học khiến người dân đến khám chữa bệnh rất hài lòng. Anh Lê Văn Thảo, thôn Kha Lý, xã Thụy Quỳnh cho biết: Đến khám chữa bệnh tại Trạm Y tế xã, tôi thấy rất thoải mái bởi cơ sở vật chất sạch sẽ, gọn gàng; cán bộ y tế nhiệt tình chu đáo. Các trang thiết bị y tế như: xe tiêm, tủ thuốc... được bố trí, sắp xếp rất khoa học.



Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy kiểm tra việc thực hành 5S tại Trạm Y tế xã Thụy Sơn.

Với mục tiêu xây dựng trạm y tế xanh, sạch, đẹp, gọn gàng, hoạt động nề nếp, từ cuối tháng 10/2020, Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy đã tổ chức triển khai thực hành trạm y tế 5S ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Việc sắp xếp gọn gàng trang thiết bị y tế cũng như thay

Không chỉ có Trạm Y tế Thụy Quỳnh, thời gian gần đây, tất cả các trạm y tế trên địa bàn huyện Thái Thụy đường như

được "lột xác". Mặc dù vẫn cơ sở ấy, vật dụng, thiết bị y tế ấy nhưng mọi thứ đã được bài trí, sắp xếp ngăn nắp hơn. Với sự sắp xếp này, mọi cán bộ y tế

trong trạm đều có thể nắm được vị trí của thiết bị, vật dụng y tế từ đó đáp ứng kịp thời công tác khám chữa bệnh, nhất là xử lý các trường hợp cấp cứu.

ngõ xóm, mỗi công trình trị giá hàng trăm triệu đồng, điển hình như họ giáo Đông A, giáo xứ An Châu, Gia Lạc, Thái Sa... Các cuộc vận động, hoạt động nhân đạo do MTTQ các cấp và Hội Chữ thập đỏ huyện phát động tại các địa phương không chỉ thu hút nhân dân mà có đồng bào đồng bào Công giáo tham gia, tiêu biểu như ông Trần Văn Thành, giáo xứ Thuận Nghiệp (xã Bách Thuận) mỗi năm ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" xã 10 triệu đồng; ông Nguyễn Hữu Huệ, họ giáo Thượng Điền (xã Tam Quang) ủng hộ xã nhân dịp tết Trung thu 20 triệu đồng... Tinh thần đoàn kết, bó bện giữa cộng đồng lương - giáo tại các địa phương thể hiện rõ nét trong phong trào thi đua yêu nước phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu.

Với sự vào cuộc tích cực làm tốt công tác tôn giáo của cấp ủy, chính quyền và nỗ lực vun đắp tình đoàn kết của mỗi người dân, những năm qua, bà con lương - giáo trên địa bàn huyện đồng lòng cùng mục tiêu thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng quê hương Vũ Thư ngày càng giàu đẹp, văn minh.

QUYNH LƯU

HĐND HUYỆN QUYNH PHỤ, VŨ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

Năm 2020, tổng giá trị sản xuất toàn huyện ước đạt 19.742,6 tỷ đồng, tăng 1,2% so với năm 2019. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, sản xuất lúa vụ xuân đứng đầu toàn tỉnh, vụ đông mang lại giá trị kinh tế cao. Chăn nuôi có nhiều chuyển biến tích cực, tăng cả về tổng đàn và sản lượng. Xây dựng nông thôn mới nâng cao có bước phát triển quan trọng với 3 xã đã hoàn thành các tiêu chí theo quy định. Cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền có nhiều đổi mới. Thực hiện tốt chế độ, chính sách an sinh xã hội, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định việc chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. An ninh, quốc phòng được củng cố, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm...

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe và cho ý kiến vào 22 báo cáo, 11 tờ trình của UBND huyện, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện và của một số ban, ngành.

* Sáng ngày 23/12, HĐND huyện Vũ Thư khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp thứ 11 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội huyện năm 2020 và xây dựng mục tiêu, triển khai nhiệm vụ năm 2021.



Vượt qua khó khăn do thiên tai, thời tiết bất thường, huyện Vũ Thư phát triển ổn định sản xuất nông nghiệp.

Năm 2020, tổng giá trị sản xuất của huyện Vũ Thư ước đạt 11.390,61 tỷ đồng, tăng 2,42% so với năm 2019, đạt 92,75% kế hoạch năm. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Tháng 3/2020, huyện được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng có bản bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, tuy nhiên huyện tích cực hỗ trợ, giúp đỡ nên 381 doanh nghiệp từng bước phục hồi, ổn định sản xuất; nghề và làng nghề duy trì phát triển. Thu ngân sách trên địa bàn huyện ước thực hiện năm 2020 đạt trên 108,3 tỷ đồng, đạt 78% dự toán tỉnh giao và đạt 35% dự toán HĐND huyện giao, bằng 46% so với cùng kỳ năm 2019. Các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm tốt. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được quan tâm; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

Tại kỳ họp, HĐND huyện tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; nghiên cứu, thảo luận, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; xem xét, thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND huyện, các ngành; chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện.

HỘI THẢO...

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về các vấn đề: thực trạng tạo việc làm cho lao động nông thôn; cơ chế, chính sách về đào tạo nghề tại chỗ bền vững cho lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn; phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030; tác động của việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM đến tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn; đề xuất cơ chế, chính sách tạo việc làm tại chỗ bền vững cho lao động nông thôn, đóng góp vào xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2030; những kinh nghiệm tạo việc làm tại chỗ của một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm ứng dụng tại Việt Nam.

Kết thúc hội thảo, đại diện ban chủ nhiệm thực hiện đề tài tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện nội dung của đề tài để sớm nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo việc làm tại chỗ bền vững cho lao động nông thôn đóng góp tích cực vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và chuẩn bị xây dựng nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian tới.

HOÀNG LÃNH